
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 

   วันอังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน           
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน      
ท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 (๑) กระทู้ถาม        (ไม่มี) 

 (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

(๓) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 

 เรื่องด่วน     
 - ญัตติ ขอ เปิ ดอภิปรายทั่ ว ไปเพื่ อลงมติ ไ ม่ ไ ว้วางใจรั ฐมนตรี เป็นรายบุคคล               

โดยนายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ จ านวน ๒๒๓ คน เป็นผู้เสนอ 
   ซึ่ ง เป็ นการประชุ มต่ อจากการประชุ ม เมื่ อ วั นจั นทร์ ที่  ๒๔ กุ มภา พันธ์  ๒๕๖๓                  
โดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงประเด็น        
ที่ถูกอภิปรายว่า การชี้แจงของรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องพูดถึงกระทรวงหลายกระทรวง แม้นายกรัฐมนตรี      
เป็นหัวหน้ารัฐบาลและก าหนดแนวทางการท างาน แต่ไม่ได้เป็นคนท างานทั้งหมดเพียงผู้เดียว  ตั้งแต่สมัย      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.  ขอให้ประชาชนรับฟังข้อเท็จจริงและค าตอบเพ่ือให้เกิดการรับรู้และสร้าง
ความปรองดอง เพ่ือไม่ให้เกิดการแบ่งฝ่ายโดยไม่มีหลักการ  กรณีเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถ้าเป็น       
พลเรือนด้วยกันไม่ห่วงว่าจะเรียกกันว่าอะไร แต่ส าหรับทหารและต ารวจทั้งหลายได้ร่วมพิธีถวายสัตย์         
และรับพระราชทานยศมาด้วยกัน กรุณารักษาศักดิ์ศรีของตัวเองกันไว้ด้วย  ส าหรับกรณีของการก่อสร้าง     
หอชมเมืองกรุงเทพมหานครนั้น เป็นโครงการของเอกชนเพ่ือเป็นภูมิสถานอยู่คู่กับแผ่นดินบนที่ดินราชพัสดุ 
ไม่ใช่โครงการของรัฐและไม่มีการใช้งบประมาณของรัฐและเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะยกให้กับกรมธนารักษ์        
ส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับกสทช. ที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชนนั้นได้มีหนังสือขอผ่อนผันการช าระเงิน        
ทั้งสามวาระ ท าให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน แต่เป็นการให้ความเป็นธรรม
และต้องมีการเยียวยา 
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นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจงว่า  การก่อสร้าง
โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นมานานแล้วจากการรวมตัวของภาคเอกชนและสถาบันการเงิน          
กว่า  ๕๐ องค์กร ที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิหอชมเมืองขึ้นมา โดยเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งกันโดยจดทะเบียน
มูลนิธิเมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นมูลนิธิได้เข้าไปเสนอกับกรมธนารักษ์ ว่าขอให้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์
ในเขตคลองสาน จ านวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ว่างของที่ราชพัสดุเดิม ไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ ไม่มีการเช่า ไม่มีการพัฒนาอย่างใดทั้งสิ้น เพราะเป็นที่ตาบอด ที่มีทางเข้าออกไม่สะดวก 
กระทรวงการคลังเมื่อได้รับข้อเสนอโดยกรมธนารักษ์ ได้แจ้งกลับไปยังมูลนิธิว่า ขอให้ไปปรึกษาหารือเรื่องปัญหา
จราจร  ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับกรุงเทพมหานคร และส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อน ก่อนจะขอเสนอลงทุนพัฒนา
พ้ืนที่ หลังจากที่มูลนิธิได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการแก้ไขปัญหา อาทิ จัดหาพื้นที่จ านวนกว่า 
๒,๒๐๐ ตรางเมตร และยอมจดทะเบียนเป็นภาระจ ายอมให้ทางเข้า – ออกของโครงการหอชมเมือง
กรุงเทพมหานคร แล้วจึงกลับมาศึกษาการลงทุนร่วมกับกรมธนารักษ์ ซึ่งทางกรมธนารักษ์ ได้จัดจ้างสถาบันวิจัย
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนร่วมกันดังกล่าว จากผลสรุป
ของการศึกษา ทางสถาบันฯ บอกว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ  ๑๐๐.๘๗  ล้านบาท  ขณะที่มูลนิธิ
ตามข้อเสนอจะต้องลงทุนประมาณ  ๔,๔๗๘ ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ที่ดินของกรมธนารักษ์ที่เป็นที่ตาบอดจะมี
มูลค่าสูงขึ้นจากการพัฒนา  ขณะเดียวกันหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร มีความสูงพอสมควรเกือบ  ๔๖๐ เมตร         
มีความสูงระดับ ๖ ในเอเชีย  สามารถที่จะมีประโยชนกระตุ้นการส่งเสริมรายได้ จากการท่องเที่ยวได้ซึ่งเป็นรายได้
ส าคัญของประเทศ  ซึ่งตัวเลขปี ๒๕๕๗  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน ๑.๑๗ ล้านล้านบาท และ    
ในปี ๒๕๖๐เพ่ิมเป็น ๑.๘๓ ล้านล้านบาท ที่ส าคัญ โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ภายในหอชมเมืองมีการด าเนินการในเรื่องของศาสตร์พระราชาเพ่ือเฉลิม      
พระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพ้ืนที่แสดงศาสตร์พระราชาให้ผู้เช้าชมทั้งคนไทยและคนต่างชาติ              
ซึ่งกรมธนารักษ์จะได้ประโยชน์จากการเก็บค่าธรรมเนียม และการพัฒนาโครงการตลอดอายุสัญญา ๓๐ ปี        
เป็นเงินประมาณ ๖๒ ล้านบาท จากที่ดินเดิมที่ไม่เคยได้รับประโยชน์อะไร เจตนารมณ์ของมูลนิธิที่จดไว้        
ว่าไม่มุ่งแสวงหาก าไร หากมีก าไรมูลนิธิจะต้องน ามาพัฒนาชุมชนโดยรอบ ซึ่งรัฐเห็นว่าเป็นการตอบแทนสังคม
ที่ดี จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ แต่เป็นโครงการที่มีการลงทุนสูงจึงได้ด าเนินการตามกฎหมาย      
ส่วนเรื่องการไม่เปิดให้มีการประมูลให้เอกชนแข่งขันนั้น ทางกรมธนารักษ์ชี้แจงว่า ได้พิจารณาโดยเห็นว่าที่ดิน
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ตาบอด ไม่เหมาะสมกับการพัฒนา และไม่เคยมีใครยื่นขอเช่าที่แปลงดังกล่าวเลย ประกอบ
กับเห็นประโยชน์ความจ าเป็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่ส าคัญ
เป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น หากใช้วิธีประมูลก็จะก่อให้เกิดความล่าช้าได้         
จงึให้กระทรวงการคลังด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่วมทุน ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบชี้แจง โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีทองอยู่ในแผนพ้นาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยให้
สายรองเป็นอ านาจด าเนินการของท้องถิ่น ต่อมาคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้เห็นชอบให้
กรุงเทพมหานครด าเนินการโครงการและมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ           
ในระหว่างนั้นกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด (เคที  หาแนวทางที่จะลงทุนในส่ วนนี้        
เพราะกรุงเทพฯ ไม่มีสภาพคล่อง โดยทางเคทีตกลงกับภาคเอกชน ที่จะให้เอกชนซื้อโฆษณาล่วงหน้าของ        
สายสีทองจ านวน ๓๐ ปี ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของการโฆษณามีจ านวนมาก หลังจากนั้น
กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้เคทีด าเนินการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่พ่ึงงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
เคที ได้ลงนาม MOU เรื่องโฆษณา เมื่ออนุมัติให้ด าเนินการทางเอกชนให้งบประมาณกับเคทีเพ่ือเป็นค่าโฆษณา 
เคทีจึงไปด าเนินการสร้างโยธาของสายสีทอง ระบบขนส่งมวลชนเป็นความจ าเป็นของทุกเมือง เพราะสามารถ
แก้ไขปัญหาการจราจร สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ยานพาหนะของประชาชน และลดอุบัติเหตุ ระบบขนส่งมวลชน
ที่จะต้องเป็นระบบรางที่มีทั้งระบบหลักและระบบราง เพ่ือดึงให้คนเข้าสู่ระบบการขนส่งมวลชนให้มากที่สุด 
ปัญหาของการด าเนินการ คือ ท าได้ช้ามากและใช้เงินลงทุนมากกว่าจะคุ้มทุนต้องใช้เวลา ๑๐ ปี ในอดีตที่      
ผ่านมามีเอกชนลงทุนงานโยธาเพียงเดียว คือ บีทีเอส และประสบปัญหาการขาดทุน จากนั้นเป็นต้นมา ภาครัฐ
ต้องเข้ามาลงทุนสร้างงานโยธาเองและจ้างบริษัทเดินรถ ท าให้การลงทุนเป็นได้ล่าช้า จึงน ามาสู่การลงทุน        
อีกรูปแบบหนึ่ ง  คือ หากมี เอกชนรายใดต้องการสร้ างงานโยธาของระบบขนส่ งมวล ชนในพ้ืนที่                  
และขอด าเนินการลงทุนทั้งหมด ก็ควรจะต้องพิจารณา โดยมีหลักการพิจารณาว่าถ้าประเทศชาติได้ประโยชน์     
ก็ควรรับพิจารณาแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรม มิเช่นนั้น จะต้องรอให้รัฐลงทุนเองซึ่งจะเป็นไปได้
ช้ามาก เมื่อมีการด าเนินการก่อสร้างแล้ว รัฐจะได้เส้นทางสายสีทองมาโดยไม่ได้ลงทุนงานก่อสร้าง ประชาชน
ได้สายรองในพ้ืนที่ที่จะสามารถขยายต่อไปได้อีก ส่วนเอกชนก็สามารถด าเนินประกอบธุรกิจได้ ส่วนการยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๓๗ ที่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์จะต้อสร้างเป็นระบบใต้ดินนั้นสายสีทองเป็นสายรอง      
ที่ต้องเชื่อมกับสายอ่ืนๆ เช่น สายสีเขียวที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น หากไม่ท าเช่นนี้จะต้องใช้เงินลงทุนและเวลา
ด าเนินการอีกมาก ดังนั้น มติครม.จึงยกเว้นให้สามารถก่อสร้างบนดินได้ เ พ่ือเชื่อมกับสายสีเขียว               
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และทุกคนที่ได้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิดใหม่คือภาคเอกชน          
เป็นผู้หาเงินมาลงทุน การลงทุนในประเทศจะต้องมีนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องมีช่องให้       
นักลงทุนภายในประเทศได้มีโอกาสลงทุน ขณะนี้สังคมก าลังคิดว่าทางเอกชนรวยมากและได้เปรียบ จึงอยากให้
ลองพิจารณาดูว่า การให้คนรวยลงทุนในแผ่นดินภายใต้กฎหมาย ดีกว่าไม่ให้ลงทุนแล้วอยู่เฉยๆ เมื่อเรามี
ความสามารถจะท าได้ก็ควรด าเนินการ วิธีการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสเพ่ือให้เกิดการลงทุน มิใช่การ      
เอ้ือประโยชน์ 
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  นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม          
ตอบชี้แจงว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz เทียบการประมูล 5 จี ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.  เป็นผู้จัดสรรนั้น จะท าให้รัฐบาลเสียประโยชน์      
นับแสนล้านบาท โดยชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ถึงแม้ว่าทีวีดิจิทัลมีปัญหาเกิดขึ้นจริง เพราะการประมูล           
ทีวีดิจิทัล ในปี ๒๕๕๖ มีราคาสูงมาก แต่การบริหารจัดการของผู้ประกอบการมีปัญหา จึงมีการรวมตัวขอให้ 
กสทช. ช่วยเหลือเยียวยา ท าให้เห็นว่าการใช้ มาตรา ๔๔ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนประเทศขับเคลื่อน
ต่อไปได้ ถึงแม้ว่าทีวีดิจิทัลมีหนี้สินถึง ๑.๗ หมื่นล้านบาท การน าคลื่นความถี่มาและประมูลเมื่อวันที่            
๑๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประมูลอย่างถูกต้องเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่ากว่า ๕.๕ 
หมื่นล้านบาท ท าให้รัฐมีรายได้กลับมาอีก ๓ หมื่นล้านบาท  

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงว่า การด าเนินการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา  ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน การประมูลโครงการเป็นไปอย่างเปิดกว้างตามหลักนานาชาติ  โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบินในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC  โดยระบุว่า รถไฟเชื่อมระหว่างดอนเมือง – 
สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและ EEC เพ่ือสนับสนุนผู้โดยสาร ๑.๔๗ แสนคนต่อวัน 
ช่วยลดเวลาเดินทางเหลือเพียง ๖๐ นาที จากระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร ซึ่งยืนยันว่าเป็นการประมูลแบบ      
เปิดกว้าง ไม่ได้เอ้ือให้เอกชนรายใด มีการยื่นเอกสารประมูลตามเงื่อนไขก าหนด โดยการส่งมอบพ้ืนที่โครงการ
รถไฟเชื่อม ๓ สนามบินที่มีความล่าช้า เนื่องจากมีระยะทางที่ไกล มีสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง        
ท่อส่งน้ าประปากีดขวางกว่า ๓๐๐ จุด และมีท่อน้ ามันกีดขวางการสร้างอุโมงค์บริเวณพญาไท ๔ กิโลเมตร 
รวมถึงผู้บุกรุกกว่า ๙๐๐ หลัง อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะไม่เสียค่าชดเชยส่วนต่าง เพราะสัญญาไม่ได้ระบุว่า      
ต้องชดเชยจากการส่งมอบที่ดินล่าช้า โดยขณะนี้แบ่งพ้ืนที่ส่งมอบเป็น ๓ เฟส ซ่ึงเฟสแรกคือ ช่วงระยะ        
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ๒๒ กิโลเมตร โดยยกให้กับเอกชนลงทุน ๓ หมื่นล้าน แต่ปัจจุบันขาดทุนปีละ ๓๘๐ ล้าน
บาทและต้นทุนด าเนินการ ๗๐๐ ล้านบาท หากกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด และพันธมิตร (CPH) 
ประมูลได้โครงการนี้ไป จะได้สิทธิ์บริหารระยะเวลา ๕๐ ปี ซึ่ง CPH จะเป็นผู้รับความเสี่ยงนี้ไป เฟสสอง
สนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินอู่ตะเภา และ เฟสสามรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ถึงสนามบินดอนเมือง 

จากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว บริหารราชการแผ่นดินโดยขาด
ความรู้ความสามารถ และไร้ความสามารถ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง มีการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว          
จนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จ านวนคนว่างงานและคนตกงานเพ่ิมขึ้น หนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ไร้ประสิทธิภาพ           
ในการดูแลด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วน จนก่อให้เกิดสภาพ 
"รวยกระจุก จนกระจาย" มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ไม่มีความช านาญด้านเศรษฐกิจ รวมถึง
ไม่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารระบบเศรษฐกิจดิจิตัล ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในไทยก าลังประสบปัญหา 
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รัฐบาลกลับเปิดโอกาสให้บริษัทอาลีบาบา ผู้ประกอบการค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีนเข้ามาประกอบธุรกิจ       
ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะเข้ามาหาก าไรในไทย ไม่ใช่เข้ามาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในไทย รัฐบาลก าลังชักศึก     
เข้าบ้าน เพราะตลาด E - Commerce ของไทยต้องต่อสู้กับกลุ่มทุนรายใหญ่ โดยอ้างว่าจะเอาสินค้าไทย      
ไปขายที่จีน การปล่อยให้ทุนจีนเข้ามาหาผลประโยชน์ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น 
ปัญหาการส่งออกล าไย ปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์ ราคาคอนโดมิเนียมที่สูงขึ้น จนเกิดความต้องการเทียม 
ท าให้คนไทยที่มีเงินน้อยต้องใช้การเช่าคอนโด ยิ่งกว่านั้น คนไทยอาจต้องเช่าต่อจากกลุ่มทุนจีนที่เป็นเจ้าของ
คอนโด ท าให้คนไทยไม่ได้อะไร แต่เงินไหลไปที่กลุ่มทุนจีน จึงอยากเห็นคือรัฐบาลไทย ด าเนินการทูตอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีสมดุลระหว่างประเทศ ไม่เอ้ือทุนใหญ่ในประเทศเอาใจทุนจีน ปัญหารถไฟความเร็วสูงไทย - จีน 
ปัญหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเอ้ือกลุ่มทุนจีนปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ปัญหาภัยแล้ง  

การบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาด ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สร้างความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ไม่มีพลวัตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการส่งออก จนท าให้การส่งออกของประเทศ     
ติดลบ การท่องเที่ยวซบเซา ธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง และเล็กทยอยปิดตัวลง เนื่องจากการบริหารงาน             
ด้านเศรษฐกิจล้มเหลว จึงท าให้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งที่ ๕ เป็นวิกฤตเศรษฐกิจ         
ที่รัฐบาลก าลังท าให้ตกต่ าถดถอยที่สุดของไทย วิกฤตครั้งใหญ่นี้ คือ ความเหลื่อมล้ า คนรวยไม่มีโอกาสจน     
และคนจนก็ไม่มีโอกาสรวย ซึ่งวิกฤตนี้มาจากนโนบายประชารัฐ  ประชารัฐ คือ รัฐ – เอกชน – ประชาชน
ร่วมมือกันสามฝ่ายเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ แตร่ัฐกลับท าเป็น “เอกรัฐ” คือเอกชนและรัฐเท่านั้น  โดยประชาชน
ไม่มีส่วนร่วม นี้คือข้อผิดพลาด อันเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าที่เป็นรากลึกในสังคมไทย คือ ขาดการมี    
ส่วนร่วมทางการเมือง  

นายกรัฐมนตรี แพ้การเลือกตั้งแต่ชนะในกติกา แพ้ในคูหาแต่กติกาอุ้มให้เป็นรัฐบาล แต่กลับ
บริหารเศรษฐกิจล้มเหลว ขาดภาวะความเป็นผู้น า ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาลงทุน 
และเข้าร่วมกลุ่มการค้าการลงทุนกับประเทศไทย จนท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการลงทุน      
ไม่มีความสามารถในการหารายได้เข้าประเทศ ท าให้ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ์ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  (GSP  จากสหรัฐอเมริกา  กระทบการส่ งออก และกระทบต่อระบบแรงงานของไทย                     
ท าให้คนตกงานเพ่ิมมากขึ้น การลงทุนจากต่างประเทศลดลง ไทยเสียสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วม          
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP  เนื่องจาก        
เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้นายทุนและต่างชาติ มากกว่าเกษตรกร เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน ไปเจรจาเพ่ือให้ต่างชาติยอมรับตนเอง นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐ        
และประชาชน รวมทั้งกระท าการทุจริตเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนบางราย         
จากกรณีสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ภาคเอกชน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC  เป็นการด าเนินโครงการที่มีการทุจริตเชิงนโยบาย  
อีกท้ังยังไม่ประสบความส าเร็จพอจะเป็นต้นแบบในจังหวัดอ่ืน มีการใช้มาตรา ๔๔ ท าลายหลักนิติธรรม เร่งรัด 
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กระบวนการประเมิน EIA ยกเลิกผังเมืองเร่งออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑      
โดยไม่ถามความเห็นประชาชน เอ้ือกลุ่มทุน การใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรีเป็นยุคละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อ 
นักศึกษา และประชาชน เสียงของประชาชนไม่มีความหมาย มีการใช้มาตรา ๔๔  ที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ขัดต่อหลักนิติธรรม จนท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีการติดแฮชแท็ก เป็นการแสดงออกเรื่อง         
สิทธิเสรีภาพของนิสิต - นักศึกษาที่แสดงออกว่าไม่ต้องการให้ พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึง
ประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ออกค าสั่ง คสช. เมื่อเดือนเมษายนปี ๒๕๕๘ ยึดกองทุนเงินสนับสนุน
พิเศษและส่งเสริมความม่ันคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ของครู ประเด็นการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ใต้ ที่รัฐบาลล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงคุกคามประชาชนสร้างความแตกแยก     
ในสังคม โดยใช้กลยุทธ์การสู้ด้วยข้อมูลข่าวสาร (Information Operation : IO  โดยมีหน่วยงานของรัฐ       
อยู่เบื้องหลังเพจโฆษณาชวนเชื่อ  โจมตี เอ็นจีโอ นักสิทธิมนุษยชน ที่ท างานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้       
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการใช้บัญชีรายชื่อที่ปลอมแปลงขึ้นมาเพ่ือปลุกปั่นกระแสสังคม โดยใช้วาทกรรม       
ชังชาติ ใส่ร้ายผู้อ่ืน ส่งผลให้เกิดการเกลียดชังกัน มีการสร้างวาทกรรมชังชาติ เพ่ือสร้างให้ประชาชนแบ่งแยก 
ผ่านโซเชียลมีเดีย มีการน าเรื่องสะเทือนใจคนในสังคมมาเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้าม อีกทั้ง IO      
น าเรื่องของสถาบันมาใส่ร้ายบุคคลอื่น ใช้ภาษาเสียดสีประชาชนที่เห็นต่างทางการเมือง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       
ตอบชี้แจงว่า ประเด็นการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุนตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จริงๆ แล้วมีโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI  เช่น การเช่าที่ดินของลาซาดา การตั้งศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย    
ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ  แต่รายได้จากการขายสินค้าออนไลน์     
ต้องเสียภาษีปกติ ข้อตกลงกับกลุ่มทุนตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จะต้องช่วยพัฒนาระบบ บุคลากร ตลอดจน
แพลทฟอร์มของไทย รัฐบาลไม่ได้ไปตกลงอะไรอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่ขายสินค้า
อย่างเดิม รัฐบาลก็มีการพัฒนาความรู้ จัดอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการค้าออนไลน์ให้ แต่ก็ต้องร่วมกันทั้ง
สองฝ่าย ต้องปรับตัวกันด้วย ไม่ใช่ให้ช่วยอย่างเดียว ทั้งนีย้อมรับว่ายังท าได้ไม่ทั่วถึง กรณปีัญหาน้ าในแม่น้ าโขง
ลดต่ า ขอชี้แจงว่า การขอให้จีนปล่อยน้ าเป็นเรื่องหนึ่ง ส าหรับปีนี้ได้ประสานงานกันในกลุ่มผู้ใช้น้ า ซึ่งมีหลาย
ประเทศ เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกระทบไปด้วยกัน ทั้งเมี ยนมา ลาว เวียดนาม            
และกัมพูชา ภัยแล้งเกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าฝนตกน้อยลงร้อยละ ๒๐ – ๓๐         
ซึ่งหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบเหมือนไทย ส่วนข้อกังวลเรื่องปัญหาการจ้างงานและคนตกงานนั้น เรื่องการ
จ้างงาน ว่าแนวโน้มปี ๒๕๖๓ ยังไม่น่ากังวลมากนัก ปีนี้มีอัตราร้อยละ ๑ ต่ ากว่าปี ๒๕๖๑  มีอัตราร้อยละ ๑.๑  
ปี ๒๕๖๒ อัตราร้อยละ ๑.๒  มีลักษณะว่างงานจากเด็กจบใหม่ ลดลง ๑.๓ หมื่นคน ประเด็นคือต้องดูว่าเรียน
สาขาอะไรมา เพราะเรียนบางสาขาก็ไม่มีงานท า ซึ่งได้ประสานเรื่องนี้กับกระทรวงอุดมศึกษาฯ สนับสนุนให้
เรียนในสาขาที่มีงานท า หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่ปัญหามาจากหนี้ที่อยู่อาศัย เป็นเรื่องการสะสมสินทรัพย์        
ร้อยละ ๖๕ แต่ที่ให้ความส าคัญคือหนี้ส่วนบุคคล โดยเฉพาะบัตรเครดิต หนี้ครัวเรือนไทยร้อยละ ๗๙   
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แต่ประเทศอ่ืนสูงกว่านี้มากกว่าร้อยละ ๙๐ เช่น เกาหลีใต้ แคนาดา การเก็บภาษีเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ได้มีการ
รีดภาษีแต่อย่างไร การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าต้องแก้ด้วยกลไก และกฎหมาย กรณีจีนเปิดออนไลน์เสรี SME 
ห้างใหญ่ และค้าปลีก ต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งรัฐบาลได้มีการอบรมเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการค้าออนไลน์ให้กับ
ประชาชน การยกเว้นภาษีให้กับอาลีบาบาเป็นการยกเว้นเฉพาะภาษีอากรขาเข้า เมื่อน ามาขายออนไลน์ในไทย
ต้องเสียภาษีปกติ หัวใจส าคัญที่รัฐบาลร่วมมือกับอาลีบาบา เพ่ือเปิดช่องทางขายสินค้าไทยสู่ตลาดชาวจีน
พันล้านคน พร้อมทั้งตอบชี้แจงประเด็นเหมืองอัครา ไม่ได้เป็นการใช้อ านาจเกินเลย การใช้มาตรา ๔๔ เป็นการ
ออกค าสั่งเพื่อระงับใบอนุญาตชั่วคราว ไมไ่ด้ออกค าสั่งยึดเหมืองมาเป็นของตนเอง แต่ให้ปิดชั่วคราวเพ่ือเคลียร์
ปัญหา เพ่ือประโยชน์สาธารณะและสุขภาพอนามัยของประชาชน และขณะนี้อยู่ในกลไกการพิจารณา         
ของอนุญาโตตุลาการ ประเด็นการตั้งร้านค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด เป็นไปตามค าสั่ง
ศาลปกครองมีค าวินิจฉัยว่าเป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ส่วนเรื่องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ EEC ท าตามขั้นตอน
กฎหมาย มีการรับฟังความเห็น โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่พัฒนาเมืองและชุมชน EEC มีการสงวนพ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๒๐ และมีการติดตามผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แม้มีการอนุมัติ      
ผังเมืองไปแล้ว ประเด็นฝุ่น PM ๒.๕ ที่เพ่ิมขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้อนุมัติเป็นวาระแห่งชาติ          
เพ่ือแก้ปัญหา ก าหนดมาตรฐานยูโร ๕ ภายในปี ๒๕๖๔ คนที่ใช้รถยนต์อายุมากๆ ขอให้เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
และสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งแก้ปัญหาการเผา การรับซื้ออ้อยจะลดราคาอ้อยที่มีการเผา และเพ่ิมราคา
ให้อ้อยที่ไม่เผาพ้ืนที่ เพ่ิมสวนสาธารณะ ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตตามอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์     
สิ่งส าคัญคือสภาพอากาศลักษณะฝาชีครอบ ท าให ้PM ๒.๕  เพ่ิม COVID-19 มีมาตรการคัดกรองโรคที่เข้มข้น 
สถานการณ์ยังควบคุมได้ แต่ประมาทไม่ได้ มีการประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายล าดับที่ ๑๔ ขอให้ประชาชน
อย่าตื่นตระหนก รัฐบาลพยายามจะแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนได้อุ่นใจ รวมทั้งดูแลเยียวยา
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน มีการยกเว้นภาษีเงินได้ ส่งเสริมการฝึกอบรม       
ซึ่ง ๗ เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเกือบ ๓๐,๐๐๐ 
ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ประเด็นการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ความสูญเสีย       
ไม่ใช่แค่ประชาชน แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ รัฐบาลได้บูรณาการเพ่ือพัฒนาทุกด้าน โดยงบประมาณที่ให้ เช่น      
งบ กอ.รมน. และงบพัฒนา ต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส รัฐบาลด าเนินนโยบายเพ่ือให้ทุกคน
อยู่ร่วมกันได้ในพหุสังคม  ทหารไม่ได้เข้าไปกวาดล้าง แต่เข้าไปเพ่ือท าความเข้าใจ และน าทางให้เจ้าหน้าที่    
เข้าไปพูดคุยในพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัย ร่วมกันแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างดีที่สุด ให้อยู่ร่วมกัน         
ได้อย่างสงบสุข เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากมีเรื่องเกิดขึ้นสามารถร้องเรียนได้ทันที ส่งจดหมายโดยตรง
มาที่ตนก็ได้ ขณะที่บางพ้ืนที่บอกว่ามีการใช้ก าลัง บางพ้ืนที่มีการขึ้นไปบนเขาตอนกลางคืน อาจเข้าใจผิดกัน    
ก็ยอมรับ จะพยายามระมัดระวังให้มากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บและสูญเสียเช่นกัน  การแก้ปัญหา             
ได้ด าเนินการร่วมกับต่างประเทศ ทั้งความไม่เข้าใจ ประวัติศาสตร์ อดีต ชาติพันธุ์ พยายามลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ 
ส่วนการใช้ค าสั่งมีความจ าเป็นเพราะบางครั้งมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน มีการลดระดับหลายพื้นที่ ยกเลิก 
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พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แต่กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก เรื่องหลักสูตรเด็กในพ้ืนที่อยากให้มี ๒ หลักสูตร ทั้งหลักสูตรทาง
ศาสนาและหลักสูตรทั่วไป เพื่อให้เด็กมีอาชีพและไปเรียนต่อได้ในอนาคต เพราะส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบก็กลับมา
เป็นหมอสอนศาสนา ไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครเรื่องนี้ เพราะเท่าที่เห็นประชาชนในพ้ืนที่ก็มีปฏิสัมพันธ์กันดี        
ที่ผ่านมามีการเสียชีวิตด้วยการจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์ จึงจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนซิมการ์ด จุดประสงค์คือ
ต้องการตรวจสอบว่าเจ้าของซิมคือใครเมื่อเกิดระเบิด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แอบฟังการคุยกัน การพัฒนาพ้ืนที่     
มีต่อเนื่อง มีการลงทุน มีโรงไฟฟ้าชุมชน พยายามลดระดับความขัดแย้งให้ได้มากที่สุด และจะการปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบชี้แจง โครงการ       
สานพลั งประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้น เ พ่ือดูแลเศรษฐกิจฐานราก มีการด าเนินการ                    
โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.  มีภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ รวมถึงภาควิชาการและภาคประชาชน ท างานในจังหวัด เพ่ือหาปัญหา         
ในพ้ืนที่ตัวเอง เป็นลักษณะพ่ีเลี้ยงให้กลุ่มที่มีปัญหา เน้นการผลิต การจัดการ ซึ่งรัฐบาลมีองค์ความรู้ให้หมด 
สร้างวิสาหกิจชุมชน แสวงหาประโยชน์ แต่ไม่เอาประโยชน์ไปแบ่งปันกัน อย่ารังเกียจและดันคนส่วนหนึ่ง
ออกไปจากสังคม เพราะเขามีศักยภาพดีกว่า หากเขาไม่ดีจริง สังคมก็จะมีกฎจัดการกับคนกลุ่มนั้นเอง         
เขาระมัดระวังที่จะยุ่งเกี่ยว เพราะกลัวจะเป็นล้ง เช่น บริษัทซีพีไปช่วยเรื่องลองกองที่ใต้ หลายรัฐบาลแก้ไม่ได้ 
เอารถทหารไปช่วยขนลองกอง แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะไม่มีระบบกระจายสินค้า เราเลยใช้กลไก      
โลจิสติกของซีพีมาช่วยกระจายสินค้า ในอนาคตหวังว่าจะน าวิสาหกิจไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อไป 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์        
ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสนใจกับเศรษฐกิจฐานรากตัวอย่างคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประกันรายได้
เกษตรกร โครงการประกันรายได้พืชเกษตร  เบี้ยยังชีพผู้พิการปรับจาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท 
โครงการส่งเสริมโอท็อป SMEs เหล่านี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสนใจคนข้างล่าง ไม่ได้ทอดทิ้งแต่อย่างใด 
รัฐบาลให้ความสนใจการค้าออนไลน์ ตั้งแต่จัดหลักสูตรอบรมให้ผู้ประกอบการท าการค้าออนไลน์เพ่ิมเติม 
สนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสอบรม E – Commerce  ปีที่ผ่านมาได้ไปจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ืออบรมดังกล่าว 
เพราะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงนอกเหนือจากเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาผู้ค้าออฟไลน์ให้ท าการค้า
ดีขึ้น และหนุนการค้าออนไลน์เพ่ิมเติม นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ท าแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมผู้ส่งออกและ
ผู้ประกอบการให้ได้มีโอกาสค้าขาย และท าธุรกิจระหว่างกันในแพลตฟอร์มชื่อ Thaitrade.com เป็นเวทีช่วย   
ผู้ส่งออกไทยที่มีศักยภาพ และให้ทั่วโลกเข้ามาซื้อขายกัน มีนักธุรกิจไทยจดทะเบียนแล้ว ๒.๓ หมื่นคน      
ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ การท าแอนิเมชั่น และภาพยนตร์ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
รัฐบาลส่งเสริมเอกชนท าแพลตฟอร์มของคนไทย เช่น จตุจักรมอล์.com มีทั้งสินค้าของตลาดดังกล่าว         
และตลาดชุมชน ส่วนประเด็นที่จับมืออาลีบาบา เพราะต้องการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าและบริการ        
ของคนไทย การลงนาม MOU ระหว่างอาลีบาบากับกระทรวงพาณิชย์ ที่มีลูกค้านับพันล้านคน ได้เปิดห้อง 



 
- ๙ – 

สินค้าของไทยโดยเฉพาะ หรือ ทีมอล์ นอกจากนี้ยังเพ่ิมช่องทางการขายที่อินเดีย เตรียมท ากับอเมซอน       
ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย หากสินค้าเกษตรแปรรูปและ SME ขายได้ เงินจะไหลสู่เศรษฐกิจฐานราก 
กรณีล้งของชาวต่างชาตินั้น รัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้ล้งจีน หรือล้งของชาวต่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ        
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้ท าอะไรก็ได้ตามอ าเภอใจ หากพบกระท าผิด เอารัด
เอาเปรียบเกษตรกรไทย กระทรวงพาณิชย์ต้องด าเนินการเอาผิดตามกฎหมาย  กระทรวงพาณิชย์                
ให้ความส าคัญแก้ปัญหาล าไย พบว่าล้งติดราคาตอนเย็น เกษตรกรตัดล าไยตอนเช้า ท าอะไรไม่ได้แล้ว           
จึงปรับเปลี่ยนเป็นติดราคาตอนเช้า ให้เกษตรกรรู้ล่วงหน้า ปีที่แล้วราคาล าไยดีขึ้นพอสมควร แม้ไม่ท าให้
เกษตรกรร่ ารวย แตถ่ือว่าพอไปได้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ตอบชี้แจงว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ได้จัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชนจ านวน ๑๒.๕ ล้านไร่ เพ่ือให้
ประชาชนได้มีที่ดินท ากิน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการกระจายการถือครองที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ระบุ 
รัฐบาลให้ความส าคัญการแก้ปัญหา นายกฯ ลงพ้ืนที่ที่ดินท ากินใน จังหวัดน่าน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ต้องการให้สิทธิ   
ท ากินกับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าให้พ่ีน้องประชาชนให้ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นไป         
เพ่ือความสุขของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างเป็นรูปธรรม 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง ประเด็นกองทุน
เงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ของครู  ว่า รัฐบาลด าเนินการ         
บริการจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่สร้างปัญหาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ครูมี
สวัสดิการที่ดี การออกค าสั่ง มาตรา ๔๔ เป็นความตั้งใจแก้ปัญหาในกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่มีมาตรา ๔๔ 
โอกาสแก้ปัญหาคงยาก เพราะกฎระเบียบที่มีขับเคลื่อนได้ยาก ส่วนกรณีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนเงิน
พิเศษฯ  ไม่มีนโยบายสานต่อ เพราะที่ผ่านมาครูเสียประโยชน์มามากจากการบริหารที่ไม่โปร่งใสก่อนปี ๒๕๕๗ 
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาได้จัดการทุจริต เช่น โครงการหนองคายน่าอยู่ หรือการสร้างหอพัก 
โดยช่วงที่ผ่านมามีการไล่ออกจากราชการและยึดทรัพย์ตามคดีแพ่ง ขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไมได้              
ยึดเงินกองทุน แต่รักษาผลประโยชน์ให้ครูทั่วประเทศ  

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจงว่า การเดินทาง
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ผ่านมา ไม่มีการอ้อนวอนแต่อย่างใด แต่ไปในฐานะมิตร 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน     
เคยขอกันเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับแม่น้ าโขงแล้วก็ได้ตามท่ีขอ เช่น การขอไม่ให้มีการขุดลอกเกาะแก่งที่จะมีผลต่อ
วิถีชีวิตของชุมชนเพราะแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าแห่งวิถีชีวิตชุมชนของประเทศต่างๆ ซึ่งกรณีวันที่ ๒๓ มกราคม      
ได้กล่าวถึงภัยแล้งในประเทศไทย จึงขอให้สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วยพิจารณาจะท าอะไรได้บ้างตามที่จะท า
ได ้ซึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรับปากจะช่วยพิจารณาถึงความเป็น 



- ๑๐ - 
  ไปได้ในการแก้ปัญหา หลังจากท่ีเดินทางกลับในวันเดียวกันถึงประเทศไทยในช่วงค่ า ก็ได้รับ

ค าตอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าจะเพ่ิมระดับการปล่อยแม่น้ าโขงมาช่วยไทย ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มกราคม          
เป็นต้นไป 
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมเวลา 

๐๑.๐๗ นาฬิกา 

ปิดประชุมเวลา ๐๑.๐๗ นาฬิกา 
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